

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI...

(Tiếp theo trang 1)

hoàn thiện dự thảo Luật như các vấn đề về triết lý giáo dục, về hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông; các loại cơ sở giáo dục; chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiêu chuẩn chế độ của nhà giáo;... Các ý kiến phát biểu cũng cho rằng cùng với việc sửa đổi Luật Giáo

dục, đề nghị Chính phủ, ngành Giáo dục và Đào tạo sớm có giải pháp tổ chức quy hoạch và sắp xếp lại hệ thống các trường sư phạm, xây dựng mạng lưới các trường sư phạm trọng điểm; chuẩn hóa chương trình đào tạo sư phạm, quy định chặt chẽ về tuyển sinh, đào tạo sư phạm để bảo đảm chất lượng và số lượng

theo yêu cầu; để nâng cao chất lượng, thu hút người giỏi, giới trí thức trẻ theo nghề sư phạm. Có chính sách đãi ngộ đối với đối tượng giáo viên đã có tuổi, không được đào tạo chính quy bài bản được nghỉ trước tuổi. Có như vậy mới góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giảng dạy. Bởi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số

nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc. Dự án Luật Kiến trúc được chỉnh lý gồm 5 chương, 41 điều quy định về hoạt động kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như về phạm vi điều chỉnh của Luật; về chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc và chiến lược phát triển kiến trúc Việt Nam; quy định bản sắc văn

hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc và bảo tồn, khai thác công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa; đối tượng, quy chế quản lý kiến trúc; hội đồng tư vấn về kiến trúc; thi tuyển và tuyển chọn phương án kiến trúc; dịch vụ và phạm vi hành nghề, về chứng chỉ hành nghề kiến trúc; mô hình kiến trúc sư trưởng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý tranh chấp trong hoạt động kiến trúc.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

hành chính quá hạn; cán bộ do một số số, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm còn ít kinh nghiệm; sử dụng cùng lúc nhiều phần mềm điện tử... Dự thảo quy chế hoạt động của Trung tâm Phụng vụ hành chính công tỉnh bao gồm các nội dung: quy định chung; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận; phạm vi tiếp nhận, quy trình giải quyết đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân và mối quan hệ tương tác...

cán bộ, công chức Trung tâm Hành chính công tỉnh, lãnh đạo các số, ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính và đổi mới thái độ, phương thức làm việc góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: thủ tục hành chính chưa chuẩn hóa, chưa ổn định; nghiệp vụ giải quyết hồ sơ liên thông còn hạn chế; một số cán bộ Trung tâm chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm; việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm "4 tại chỗ" (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) vẫn chưa được thực hiện; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn hạn chế. Đồng chí yêu cầu lập khi từ trần khẳng định hình thức hỏa táng cho đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập khi từ trần khẳng định hình thức hỏa táng cho đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập khi từ trần khẳng định hình thức hỏa táng cho đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập khi từ trần khẳng định hình thức hỏa táng cho đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập khi từ trần...

hệ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thí điểm ở một huyện, một ngành và thống nhất hệ thống phần mềm điện tử, tham mưu UBND tỉnh công bố bộ cơ sở dữ liệu chung của tỉnh. Trong năm 2019, giao Trung tâm Hành chính công rà soát các thủ tục hành chính của các số, ngành để tham mưu UBND tỉnh thực hiện thí điểm việc giải quyết các thủ tục tại chỗ.

Về dự thảo đề án hỗ trợ kinh phí hỏa táng cho đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập khi từ trần, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ hỏa táng đối với các đối tượng không có người thân, họ hàng nhận về. Đồng chí yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy định cụ thể về các đối tượng được hưởng thủ tục; xây dựng chỉ tiêu mức hỗ trợ trong thực hiện hỏa táng; đầu tư cải tạo, nâng cấp nghĩa trang của cơ sở bảo trợ xã hội bảo đảm việc an táng cho đối tượng khi từ trần văn minh, tiết kiệm, trang trọng.

nhất là tình hình thực hiện dự án Khu kinh tế Thái Bình. Ông Xie Hai Yu, Chủ tịch Tập đoàn Rich Universe Holding Hong Kong giới thiệu một số thông tin cơ bản về quy mô, thành tựu và những lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn. Tập đoàn Rich Universe Holding Hong Kong có tổng tài sản khoảng 300 tỷ USD. Lĩnh vực đầu tư bao gồm phát triển, quản lý khu công nghiệp, tài chính, bất động sản và phát triển khoa học công nghệ cao. Thị trường đầu tư chính của Tập đoàn hiện nay gồm: Anh, Mỹ, Canada, Úc... Ông Xie Hai Yu cho biết Tập đoàn rất quan tâm đến Khu kinh tế Thái Bình và mong muốn được tỉnh Thái Bình tạo điều kiện thuận lợi để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

khởi đầu tiên đường bộ ven biển, sau khi hoàn thành tuyến đường này sẽ kết nối tốt Thái Bình với các khu kinh tế trong khu vực. Thái Bình có nhiều lợi thế trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh vì có nguồn tài nguyên khoáng sản, năng lượng phong phú và có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao. Đặc biệt, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Khu kinh tế Thái Bình với diện tích gần 31.000ha. Đây là khu kinh tế tổng hợp, tính có nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn. Hiện nay tỉnh đang tập trung hoàn thành xây dựng quy hoạch chung trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh Tập đoàn Rich Universe Holding Hong Kong về làm việc tại tỉnh và quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Bình. Đồng chí khẳng định: Thái Bình luôn mong muốn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn cả trong và ngoài nước có tiềm năng, năng lực, giàu kinh nghiệm đầu tư vào Thái Bình, nhất là vào Khu kinh tế Thái Bình, các khu công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tập đoàn Rich Universe Holding Hong Kong đã cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp, trao đổi thông tin, giúp Tập đoàn tìm hiểu môi trường kinh doanh, cơ hội đầu tư vào Thái Bình.

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

còn thiếu 8,194 tỷ đồng. Xã kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch khu dân cư kiểu mẫu với diện tích 8,1ha và triển khai 4 khu đất xen kẽ trong khu dân cư tạo nguồn lực xây dựng NTM.

dụng NTM và Trung An phải tạo được sự đồng thuận nhất cao trong cả hệ thống chính trị để tạo bước đệm quan trọng xây dựng NTM thành công.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Xã Trung An đã vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên kiện toàn công tác cán bộ, giữ ổn định chính trị tại địa phương. Đến nay, tỷ lệ hộ

nghèo của địa phương giảm còn 0,37%, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,2 triệu đồng/năm, đây là thuận lợi lớn trong quá trình xây dựng NTM. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Xã Trung An cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, xác định việc xây dựng NTM là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Xã tổ chức rà soát lại tất cả các quy hoạch, nội dung cần thực hiện trong xây dựng

NTM sao cho sát với thực tế địa phương, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đi vào thực tế. Đối với các số, ngành của tỉnh và huyện Vũ Thư cần tăng cường vào cuộc, tháo gỡ, hỗ trợ các nguồn lực giúp xã Trung An có thêm nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM... Các số, ngành và huyện tổ chức rà soát để báo cáo chỉ tiết Chủ tịch UBND tỉnh về các quy hoạch đất xen kẽ ở khu dân cư tại xã, nếu bảo đảm đúng chỉ đạo của tỉnh thì đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tổ chức đấu giá đất, tạo nguồn lực giúp xã thực hiện NTM. Riêng dự án

quy hoạch khu dân cư kiểu mẫu 8,1ha tại địa phương, tỉnh sẽ chỉ đạo nhà đầu tư ưu tiên thực hiện tại Trung An trước với mục tiêu tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho xã. Trong tất cả các giải pháp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung An phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận từ xã xuống thôn, từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương. Hạn chót tỉnh giao cho Trung An đến tháng 9/2019 sẽ hoàn thành 100% các tiêu chí để về đích NTM.

Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống bệnh sởi

Năm 2019, đứng vào chu kỳ 5 năm 1 lần thường tái diễn bệnh sởi. Hiện nay, cùng với gia tăng bệnh sởi trên cả nước, số bệnh nhân mắc bệnh sởi trên địa bàn tỉnh cũng đang gia tăng nhanh trong những tháng gần đây, đặc biệt trong tháng 5/2019.



Bác sĩ Đỗ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình khám bệnh cho bệnh nhân nghi mắc sởi.

tiêm (trẻ 9 tháng tuổi bắt đầu tiêm mũi 1 vắc-xin phòng, chống bệnh sởi). Có trẻ đã được tiêm mũi 1 song không được tiêm đầy đủ các mũi tiếp theo, vì vậy

hiệu quả phòng, chống bệnh không cao. Một số trường hợp bệnh nhân đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi song vẫn mắc sởi. Tuy nhiên, theo bác

sĩ Đỗ Mạnh Dũng, những người đã được tiêm phòng dù có mắc bệnh, song tình trạng bệnh cũng nhẹ hơn, ít biến chứng, điều trị nhanh khỏi hơn. Đặc biệt có 1 gia đình có con mắc bệnh sởi điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, trong gia đình có 5 người con, cả 5 đều mắc bệnh sởi, trong đó con lớn nhất 20 tuổi vẫn bị mắc bệnh. Điều tra dịch tễ cho thấy cả 5 người con trong gia đình đều chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi. Như vậy, nếu chưa được tiêm phòng, nguy cơ trẻ em, kể cả người lớn bị mắc bệnh sởi rất cao. Bác sĩ Đỗ Mạnh Dũng khuyến cáo: Năm 2019 là năm trong chu kỳ thường 5 năm 1 lần bệnh sởi tái diễn. Bởi năm 2014 dịch bệnh sởi xảy ra trên cả nước với gần 1.000 ca mắc, trong đó Thái Bình cũng xảy ra dịch với hàng trăm ca mắc bệnh cùng lúc. Vì vậy, người dân cần cẩn trọng, không được chủ quan, lơ là bởi dịch bệnh sởi có nguy cơ bùng phát trở lại.

Trước thực trạng bệnh sởi tăng nhanh, ngày 6/5/2019, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo các số y tế triển khai công tác phòng, chống bệnh sởi. Sở Y tế Thái Bình đã triển khai tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ sở y tế không được chủ quan, lơ là trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Sẵn sàng các biện pháp quây vùng, dập dịch như cách ly, vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm cũng như tổ chức phân luồng cho trẻ đến khám bệnh khi có biểu hiện nghi ngờ sởi. Trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi. Kịp thời lấy mẫu xét nghiệm xác định trường hợp mắc bệnh, triển khai xử lý ổ dịch, không để dịch bùng phát và lan rộng. Công tác tuyên truyền cũng cần tăng cường để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, đưa trẻ đến tuổi đi tiêm phòng đầy đủ vắc-xin phòng, chống dịch bệnh. Nếu phát hiện trẻ có các triệu chứng sốt phát ban nghi sởi cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

HÀ DUNG

Không để thí sinh đến các điểm thi muộn do ùn tắc giao thông

(vietnamplus.vn) Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 24 - 27/6) tại các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan thành viên tăng cường lực lượng ứng trực, tổ chức điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi để bảo đảm giao thông thông suốt; tạo thuận lợi cho việc vận chuyển đề thi, bài thi và thí sinh đi thi, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Các đơn vị chức năng hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng sinh viên tình nguyện, thanh niên xung phong và các lực lượng khác về điều tiết, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông.



Lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường gần điểm thi; tổ chức, phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi; yêu cầu các đơn vị thi công gần khu vực tổ chức điểm thi hoàn trả mặt đường, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn bố trí đủ các phương tiện vận tải công cộng đặc biệt là xe buýt, xe khách liên tỉnh để phục vụ thuận lợi, an toàn nhu cầu đi lại của cán bộ, giảng viên đại học, cao đẳng về địa phương tổ chức thi, thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

THAM QUAN MÔ HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

sinh trưởng và phát triển tốt, lá xanh, đẹp, lúa trở nhanh. Đặc biệt, cả 2 mô hình trình diễn lúa có mức sâu bệnh nhiễm nhẹ, kháng tốt với rầy nâu. Các hộ tham gia mô hình đã phần không phải sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường đất và nước.

Tại buổi tham quan, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed đã nêu ra những tích cực khi cấy giống lúa TBR279 kết hợp với sử dụng phân bón NPK Lâm Thao để hội viên nông dân hiểu và áp dụng.

Với thành công từ các mô hình trình diễn giống lúa TBR279 sẽ giúp hội viên nông dân thay đổi nhận thức về việc chọn giống lúa, thay thế dần các giống lúa chất lượng thấp bằng các giống lúa chất lượng cao, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng và an toàn.

Bảo đảm thống kê chính xác các hộ có lợn tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi

Đến nay, Tiến Hải có 35/35 xã, thị trấn xuất hiện lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi của 6.306 hộ, tổng 26.025 con lợn bị tiêu hủy. Để bảo đảm công tác thống kê chính xác, đúng quy định, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định trong thống kê, trong đó thành lập các tổ công tác tại các thôn lập hồ sơ cho từng hộ, rà soát kiểm kê số lượng, trọng lượng cụ thể lợn bị tiêu hủy để làm đề xuất hỗ trợ. Tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi về quy trình, thủ tục để được nhận hỗ trợ; mức hỗ trợ của nhà nước khi có lợn bị chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, huyện cũng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đặc biệt là đối với các trang trại, hộ chăn nuôi lớn. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và người chăn nuôi, khi có lợn ốm, chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương để làm thủ tục thống kê, tiêu hủy, tuyệt đối không vứt xác lợn chết ra môi trường.

MANH THẮNG

Anh Nguyễn Văn Bình nhân viên tổ dịch vụ điện xã Nguyễn Xá bị tử vong

Sáng ngày 21/5, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) xác nhận anh Nguyễn Văn Bình, 43 tuổi, trú tại thôn Trần Phú, xã Nguyễn Xá được phát hiện tử vong tại trạm điện khu vực giáp Trường Mầm non xã.

Anh Nguyễn Văn Bình là nhân viên tổ dịch vụ điện xã Nguyễn Xá. Qua xác minh ban đầu, sáng ngày 20/5, anh Bình có đến Trường Mầm non Nguyễn Xá để sửa điện. Sau khi sửa ở Trường Mầm non xong, anh Bình ra trạm điện khu vực giáp trường. Sự việc được phát hiện khi một phụ huynh đưa con đi học nhìn thấy anh Bình nằm dưới chân cột điện và báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hưng đã đến hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân khiến anh Nguyễn Văn Bình tử vong.

THU HIỀN



Trạm điện nơi xảy ra vụ việc.